

ชง 5.1 หมื่นล้านบาทช่วยชาวนาวันนี้ หอการค้าหนุนอ็อปสิกลเร่งงาน

นายกlinik สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณีการปรับขึ้นค่าแรงว่า ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภาคอุตสาหกรรม โรงงานต่างๆ อาศัยกำลังแรงงานคนน้อยลงเรื่อยๆ โดยหันไปพึ่งพาเครื่องจักร และหุ่นยนต์ (โรบอต) เพิ่มขึ้น ดังนั้นการปรับขึ้นค่าแรงนี้ จึงมีความเสี่ยงที่โรงงานแต่ละโรงงานจะปรับตัว โดยนำเครื่องจักรและหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่แรงงานคนมากขึ้น

"การปรับขึ้นค่าแรงนี้ มองว่าผู้ประกอบการยังพอรับไหว แต่หากปรับขึ้นในอัตราที่สูงเกินไปยังงั้นก็รับไม่ไหว ประกอบกับต้องพิจารณาถึงผล กระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวด้วย หากค่าแรงแพงขึ้น ผู้ประกอบการก็จะหันไปหาสิ่งทดแทนที่ไม่ใช่คนเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องทำให้มีความสมดุลกันทั้งสองส่วน โดยเฉพาะปีหน้าที่ประเมินว่าภาวะเศรษฐกิจมีความชะลอตัว การจ้างแรงงานในอัตราที่แพง ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูง ดังนั้น การพึ่งพาเครื่องจักรจึงอาจตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้มากกว่า" นายกlinik กล่าว

นายกlinik กล่าวว่า ทั้งนี้ รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนการพัฒนาทักษะ หรือการเพิ่มทักษะแรงงาน (รีสกิล, อ็อปสิกล) เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องจักร หรือหุ่นยนต์ ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการแรงงานด้านนี้จำนวนมาก โดยจะช่วยดึงดูดนักลงทุน และช่วยให้แรงงานมีค่าแรงที่สูงขึ้นได้ ซึ่งเป็นการพึ่งพาตนเองในระยะยาว และอย่างยั่งยืนได้

ที่มา : มติชน

'หอการค้า' ถก 'เฉลิมชัย' ยกระดับเกษตรกรไทย

นายกlinik สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับรมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า หอการค้าฯ ได้มีการเสนอประเด็นที่ภาคเอกชนต้องการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของประเทศ 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1.การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำ 2. การแก้ปัญหาธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

3.กลุ่มพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพรแปรรูป โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะร่วมกับสภาหอการค้าฯ ผลักดันการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าผลไม้แบบรับรองกลุ่มด้วยมาตรฐานภาคเอกชนให้สหกรณ์การเกษตรแก้ปัญหาส่งออกผลไม้ไปจีน 4.ยกระดับมาตรฐานโคเนื้อไทย เร่งรัดจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และ 5.การประสานความร่วมมือระหว่างกัน จัดตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้เกิดผลเป็น รูปธรรม

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า แนวทางที่หอการค้าไทยนำเสนอถือว่าสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงอย่างมาก ที่ผ่านมาได้เดินทางไปเจรจาหารือกับประเทศจีน โดยจีนจะผ่อนปรนกฎระเบียบหลายอย่าง เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น เป็นประโยชน์กับภาคการเกษตรของไทยมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่แน่นอน

ที่มา : มติชน